
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 11/2563   

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
========================== 

 
ผู้มาประชุมในห้องประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานฯ คนที่ 2 
 3. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวไิล   คณะทันตแพทยศาสตร ์ รองเลขาธิการ 
 4. รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนัต ิมณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 8. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน บัณฑิตวิทยาลยั 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ สถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 15. อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
  16. Asst.Prof.Dr.Matthew Kosuta วิทยาลัยศาสนศึกษา  
  17. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่่า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาด ี ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 19. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  20. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 21. อาจารย์ ดร.วีรยา การพานชิ ประธานสภาอาจารย์ สถาบนัโภชนาการ 
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ Webex 
  1. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ 1 
 2. อาจารย์ ดร.ธรรม จตุนาม วิทยาลัยราชสุดา 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 4. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
  แทนประธานสภาอาจารย์ศิริราช 
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  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวสิาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบ่าบัด 
 8. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรนิทร์ เสรี สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 10. อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 11. อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 13. รองศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสชัศาสตร์   
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 17. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจนว์ิรัตน์ แทนประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ เลขาธิการ 
 2. รองศาสตราจารย์ นพ.จ่ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
  3. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
   
ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ท่าหน้าที่ประธานที่ประชุม ระหว่างเวลา 13.30 - 
15.00 น. ประธานได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ
ทิศทางการด่าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยรูปแบบใหม่  ต่อจากนั้นเวลา 15.00 น. ประธานได้ด่าเนินการประชุม 
สภาคณาจารย์ ในระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 561 วันที่ 21 ตุลาคม 2563    
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 561 วันที่ 21 
ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุม รับทราบ  
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 1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปสาระส่าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการประจ่ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 และ ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 28 
ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
   
 1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ปอมท. ก่าหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 24 
ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สรุปสาระส่าคัญ คือ  
ปอมท. จะจัดโครงการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ่าปี พ.ศ. 2563 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” 
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดย
คณะกรรมการที่ได้เข้าร่วมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นฯ จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่าหรับ 
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ มีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
  - ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า คนละ 2,000 บาท 
  - ค่าลงทะเบียนหน้างาน คนละ 2,500 บาท 
  โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษา ปอมท. 
กล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” และอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ่าปี 
พ.ศ. 2563 ร่วมเสวนาวิชาการ เร่ือง “เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ”  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2562  

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง การประชุมสรุปผลการด่าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 
ประจ่าปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที 
รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส่านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สรุปสาระส่าคัญ คือ มีการเสนอเพิ่มอัตราค่าเช่า และ 
ค่าซักแห้งของชุดครุย และชุดปกติขาว ส่าหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อให้สอดคล้องกับค่าเช่า 
และค่าซักแห้งที่เพิ่มข้ึน  

   ที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.5 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว   
 รองเลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ประธานสภาคณาจารย์ลงนามในหนังสือต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1) หนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและวิชาการ เพื่อเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทติย์ 
เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต่าแหน่งทางวิชาการ  

 2) หนังสือเก่ียวกับการจัดเสวนา เร่ือง เปลี่ยนมุมมอง ลองแนวใหม่ ใส่ใจการประเมิน ดังนี้ 
 - หนังสือถึงผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
จัดการเสวนา 
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  - หนังสือถึงผู้ อ่านวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ถ่ายทอดสดการเสวนาฯ ผ่านทาง IP-TV 

  - หนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนา 
  - หนังสือถึงคณบดีเพื่อขออนุญาตให้สมาชิกเป็นผู้ด่าเนินการเสวนา และผู้ด่าเนินรายการ  
  - หนังสือถึงคณบดีและผู้อ่านวยการเพื่อขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา 

 3) หนังสือเก่ียวกับการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ดังนี้ 
 - หนังสือถึงคณบดี/ผู้อ่านวยการส่วนงานเพื่อขออนุญาตเข้าไปสัมภาษณ์บุคลากรในส่วน
งาน เพื่อคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ 

  - หนังสือถึงคณบดี/ผู้อ่านวยการส่วนงานเพื่อขออนุญาตให้สมาชิกเดินทางไปปฏิบัติงาน
ให้กับสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  

  - หนังสือถึงประธานสภาอาจารย์/สมาชิกเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประกอบการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ่าปี 2563 

 4) หนังสือถึงรองอธิการบดีเพื่อขอทราบการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 5) หนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และประธานกรรมการด่าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอเรียนเชิญบรรยายพิเศษและตอบข้อซักถาม ในการประชุมสภาคณาจารย์เดือนพฤศจิกายน 
2563 และเดือนธันวาคม 2563 ตามล่าดับ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.6 ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาคณาจารย์ 
  รองเลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้  
        - ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
เกษียณอายุงาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้ด่าเนินการเลือกตั้งซ่อมฯ เรียบร้อยแล้ว และมีมติ 
เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม เป็นประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวาระการด่ารง
ต่าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2565 
    - ตามที่ Dr.Aung Win Tun สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนส่วนงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
ได้รับแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ท่าให้ต่าแหน่งสมาชิกสภาคณาจารย์
ประเภทผู้แทนส่วนงานของบัณฑิตวิทยาลัยว่างลง ตามข้อ 15(7) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย สภาคณาจารย์ 
พ.ศ. 2553 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยได้ด่าเนินการเลือกตั้งซ่อมเรียบร้อย
แล้ว ผู้ได้รับการเลือกตั้งซ่อมฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน โดยมีวาระการด่ารงต่าแหน่งตั้งแต่วันที่ 
20 ตุลาคม 2563 - 5 พฤศจิกายน 2564 
    ที่ประชุม รับทราบและร่วมแสดงความยินดี 
 
 1.7 การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
  รองเลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญคณาจารย์ประจ่าใช้สิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ่า ผ่านระบบออนไลน์ E-Voting ทาง Link 
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ใน Email ชื่อ.นามสกุล@mahidol.ac.th ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 - 15.00 น. รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า Email ชื่อ.นามสกุล@mahidol.ac.th จะเป็น Email หลักที่ถูกก่าหนดไว้ 
เพื่อใช้ลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม หากประสงค์ใช้ Email ชื่อ.นามสกุล@mahidol.edu ขอให้ติดต่อที่สภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ด่าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ส่าหรับ Email รูปแบบอ่ืน ๆ ไม่สามารถใช้งานได้  
    ที่ประชุม รับทราบ  
 
ะเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 10/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 10/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส่านักงานอธิการบดี ศาลายา  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 
   รองเลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  เดือน ผู้บริหาร เรื่อง 
4 พ.ย.63 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลศิฤทธิ์  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
ทิศทางการด่าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
รูปแบบใหม่ 

2 ธ.ค.63 รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ 
ประธานกรรมการด่าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การด่าเนินงานและการบริการของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

  ประธานแจ้งว่า ในเดือนมกราคม 2564 นั้น จะเชิญวิทยากรที่จะบรรยายพิเศษในหัวข้อที่
เก่ียวข้องกับการจัดสัมมนาของสภาคณาจารย์  
  ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

  รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต่าแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า ขอต้อนรับกรรมการและ
เลขานุการของฝ่ายวิชาการและวิจัย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ส่าหรับการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต่าแหน่งทางวิชาการ มีการประชุม
ในเดือนตุลาคม 2563 จ่านวน 2 คร้ัง ซึ่งประเมินกลั่นกรองผู้เสนอขอต่าแหน่งทางวิชาการ จ่านวนประมาณ 30 คน พบว่า 
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แต่ละส่วนงานจะมีความเรียบร้อยของแบบฟอร์มที่แตกต่างกัน จึงขอให้คณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละส่วนงานร่วมกัน
ตรวจสอบแบบฟอร์มเพื่อย่นระยะเวลาของกระบวนการ โดยสรุปประเด็นปัญหาของแบบฟอร์มขอต่าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 1. การชี้แจงการใช้รูปภาพในการเขียนหนังสือไม่ชัดเจน 
 2. มีการน่า Book chapter เดิมที่เคยใช้ขอต่าแหน่งทางวิชาการไปแล้วมาปรับปรุง เพื่อขอ
ต่าแหน่งวิชาการในต่าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งไม่สามารถใช้ได้ 
 3. ไม่ทราบคุณภาพผลงานในรูปแบบ E-book เมื่อผลิตในส่านักพิมพ์ที่ไม่มีกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพผลงานที่ชัดเจน  
 4. ลายเซ็นการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่ครบ และการชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ 
 5. การขอจริยธรรมการวิจัยในคน มีหัวข้อไม่สอดคล้องกับชื่อผลงาน และระบุวันที่ขอจริยธรรม
การวิจัยในคนหลังการตีพิมพ์ 
 6. หัวหน้าภาค/หัวหน้าส่วนงาน ไม่ได้เช็คความถูกต้องก่อนการเซ็นชื่อ  
 ประธานแจ้งว่า ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย ต่าแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 3 มีข้อสรุป 
เรื่อง การขอต่าแหน่งศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูง ดังนี้ 
 1. จ่านวนการอ้างอิงผลงาน (Citation)  
  - สายวิทยาศาสตร์ ก่าหนดจ่านวนการอ้างอิงผลงาน อย่างน้อย 30 ครั้ง 
  - สายสังคม ก่าหนดจ่านวนการอ้างอิงผลงาน อย่างน้อย 15 ครั้ง 
 2. ผลงานวิจัย จ่านวน 5 ชิ้น  
  - ผลงานวิจัย แบบ Original research โดยมีส่วนร่วม เกินร้อยละ 50 อย่างน้อย 1 ชิ้น 
  - และผลงานแบบอ่ืน ๆ เช่น ผลงานวิจัยแบบ Corresponding author โดยมีส่วนร่วม 
ร้อยละ 20 บทความปริทัศน์ (Review article) 
 โดยพิจารณาก่าหนดขั้นต่่า จากข้อมูลของศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูงย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งจะมีการ
แก้ไข และน่าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันที่  16 พฤศจิกายน 2563 และน่าเข้าสู่  
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ  
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า การจัดเสวนา เรื่อง เปลี่ยนมุมมอง ลองแนวใหม่ ใส่ใจการประเมิน วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นั้น มีการเปลี่ยนวิทยากร 
จากเดิม รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี เป็น คุณจริยา ปัญญา ผู้อ่านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
เนื่องจากรองอธิการบดีติดภารกิจ ขอให้สมาชิกร่วมประชาสัมพันธ์การจัดเสวนา และรวบรวมค่าถามที่เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนงานของท่านส่งทางอีเมล ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อด่าเนินการคัดเลือก
ค่าถามภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และน่าไปใช้ในการจัดเสวนาต่อไป  
  ประธานเรียนเชิญสมาชิกสมัครเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะกรรมการจัดเสวนา เรื่อง 
เปลี่ยนมุมมอง ลองแนวใหม่ ใส่ใจการประเมิน โดยขอให้แจ้งชื่อไปยังฝ่ายเลขานุการ  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า จะมีการประชุมคณะ
กรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ส่าหรับประเด็น เรื่องการแต่งกาย
ของนักศึกษาข้ามเพศ ได้สอบถาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์แล้ว มีข้อสรุป คือ กองกิจการนักศึกษาจะออกระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา โดยให้นักศึกษา
สามารถแต่งกายตามเพศสภาพของตน และให้สิทธิ์แต่ละส่วนงานพิจารณาออกระเบียบของแต่ละส่วนงานตามความ
เหมาะสม เนื่องจากบางส่วนงานอาจมองว่าการแต่งกายตามเพศสภาพไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ เช่ น 
นักศึกษาแพทย์ชายที่แต่งตัวเป็นหญิงไปตรวจร่างกายของคนไข้   
   ส่าหรับประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยยอมรับการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง และการมีความคิดเห็นทื่แตกต่างกัน โดยได้จัด Safe zone ส่าหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการ
ชุมนุม และไม่สามารถเดินทางกลับที่พักได้ โดยขอให้นักศึกษาแสดงบัตรประจ่าตัวนักศึกษาเพื่อเข้าพักในส่วนงาน หรือรับ
บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลในสังกัด ส่าหรับการแสดงออกในบางประเด็นขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อ
ไม่ให้ขัดกับคู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และข้อบังคับฯ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการด่าเนินการตามจรรยาบรรณ พ.ศ.  2552 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2554 ข้อ 6 และข้อ 10 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
   รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท่า
แบบสอบถาม เรื่อง กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อส่ารวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาคม
มหิดล ร่วมกับแบบสอบถาม เร่ือง สวัสดิการในช่วงท่างานจากที่บ้าน (WFH) ในช่วงการระบาดของ COVID-19 จึงจะน่าเสนอ
ในเดือนถัดไป  
   โดยฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์มีด่าริว่า จะจัดการเสวนา เร่ือง สวัสดิการรักษาพยาบาล 
ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ส่าหรับวิทยากร จะเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี และคุณปราณีต 
กลิ่นสังข ์จากกองทรัพยากรบุคคล มาให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว โดยจะน่าเสนอโครงการเสวนาในการประชุมครั้งต่อไป 
   ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยบางแห่งมีการปรับรูปแบบของสวัสดิการในมหาวิทยาลัยเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคลากรในหลาย ๆ กลุ่ม เช่น มหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรที่เป็นโสดจ่านวนมาก จะปรับสวัสดิการจากเดิม เช่น 
สวัสดิการเพื่อบุตรของบุคลากร เป็นสวัสดิการเพื่อบิดามารดาของบุคลากรแทน โดยอาจน่าเสนอตัวเลือกอ่ืน ๆ เช่น การ 
สบทบวงเงินใน Flexible benefit เพื่อใช้ในปีถัดไป ขอให้สมาชิกร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านทางกลุ่มไลน์ของสภา
คณาจารย์   
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม
ความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร แจ้งว่า ฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากรได้ เข้าสัมภาษณ์ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ และส่ารวจความคิดเห็นด้วยการสัมภาษณ์ตัวแทนจากคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของส่วนงาน ศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เมื่อวันที่ 20-30 ตุลาคม 2563 ใน 8 ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันโภชนาการ และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ส่าหรับผลคะแนนอยู่
ระหว่างการรวบรวมข้อมูล  
  ในส่วนของแบบสอบถาม นั้น ขอให้สมาชิกที่เป็นตัวแทนของ 8 ส่วนงาน ร่วมประชาสัมพันธ์ 
การตอบแบบสอบถามของคณาจารย์ และนักศึกษา เนื่องจากบางส่วนงานมีจ่านวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อย ซึ่งคะแนนจาก
แบบสอบถาม กลุ่มคณาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 30 กลุ่มนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10 โดยจะมีการประชุมพิจารณาตัดสิน
อาจารย์ตัวอย่างชองสภาคณาจารย์ รอบสุดท้าย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเสนอรายชื่ออาจารย์ตัวอย่างฯ 
ประจ่าปี 2563 ต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์ต่อไป  
  ทั้งนี้ ขอมติที่ประชุม เรื่อง จ่านวนรางวัลของอาจารย์ตัวอย่างฯ ในปีนี้ เพื่อการประกอบการ
พิจารณาสรุปผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างฯ ในวันดังกล่าว กรณีสรุปคะแนนแล้ว พบว่า มีผู้เหมาะสมเป็นอาจารย์
ตัวอย่างมากกว่า 6 ท่าน จะด่าเนินการอย่างไร เนื่องจากตามกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อที่ 5 พิจารณาตัดสินอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ไม่เกิน 6 ชื่อ (คละสาขาฯ) ในแต่ละปี
การศึกษา ที่ประชุมจะพิจารณาให้รางวัลจ่านวน 6 รางวัล  อ้างอิงตามกระบวนการคัดเลือกฯ หรือ 7-8 รางวัล 
เมื่อพิจารณาตามผลคะแนน และความเหมาะสม  
  ที่ประชุมมีการอภิปรายในประเด็นดังกล่าว แต่ยังไม่มีข้อสรุป เนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่างกัน 
สมาชิกส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า ควรพิจารณาตามกระบวนการคัดเลือกฯ โดยคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างไม่เกิน 6 ท่าน และ
ปรับกระบวนการคัดเลือก ด้วยการระบุผลคะแนนเกิน 90% แทนจากการระบุจ่านวนผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างฯ ใน 
ปีถัดไป ขณะที่สมาชิกอีกส่วนหนึ่งเสนอให้รางวัล 7-8 รางวัล โดยพิจารณาตามผลคะแนน และความเหมาะสม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี แจ้งว่า จะขอน่าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง หากมีการประชุมพิจารณา
ตัดสินอาจารย์ตัวอย่างชองสภาคณาจารย์ รอบสุดท้าย และไม่สามารถตัดสินในประเด็นดังกล่าวได้ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนตุลาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช 
ท่าหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ส่าหรับบรรณาธิการข่าวสภาคณาจารย์ฉบับต่อไป คือ อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล  
 โดยขณะนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขาดบทความส่าหรับลงข่าวสภาคณาจารย์ ขอให้ประธาน
คณะกรรมการทั้ง 6 ฝ่าย ร่วมเสนอบทความ ฝ่ายละ 2 บทความ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน และเผยแพร่ข้อมูล
ของแต่ละฝ่ายสู่ประชาคมมหิดล 
 ส่าหรับ Facebook Fanpage: MU Faculty Senate ขณะนี้ มีจ่านวนผู้ติดตาม 773 คน 
จ่านวนผู้กดถูกใจเพจ 520 คน ส่าหรับ Facebook account มีจ่านวนผู้ติดตาม 191 คน  
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งว่า มีการร้องเรียน เรื่อง การคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลงาน
ทางวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายรับเรียนร้องเรียนไม่สามารถพิจารณาในประเด็นดังกล่าวได้ จึงส่งเร่ืองให้ทางมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ด่าเนินการ  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ่ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ่า
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 ส่านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา เพื่อสรุปผลการอุทธรณ์ เรื่อง การประเมินผลการปฏบิัติงาน คาดว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลการประเมิน 
  ที่ประชุม รับทราบ 

4.9 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ไม่มีการประชุม 
 
  4.10 คณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการอ่านวยการ
ส่านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สรุปสาระส่าคัญ คือ มีการประชาสัมพันธ์ MU PRESS หรือ 
E-book application ซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวผ่าน App Store หรือ Play Store ได้ ปัจจุบนั 
มีการจ่าหน่ายหนังสือ จ่านวน 6 ปก และอยู่ระหว่างการด่าเนินการ จ่านวน 27 ปก คาดว่า จะน่าหนังสือที่เคยตีพิมพ์มา
ผลิตในรูปแบบ E-book แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
    1. หนังสือทรงคุณค่า คือ การผลิตหนังสือที่เคยตีพิมพ์แล้วในรูปแบบ E-book โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 2. การปรับปรุงหนังสือที่เคยตีพมิพ์ไปแล้วในรูปแบบของ E-book  
 โดยจะมีการให้รางวัล และเงินตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากการขายหนังสือ หากท่านใดสนใจ 
สามารถส่งหนังสือเข้ามาเพื่อตีพิมพ์ในรูปแบบ E-book ได้ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช แจ้งว่า ได้รับมอบหมายจากประธานให้เข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการด่าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  แทน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด่าเนินงานฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 
13.30 น. ผ่านระบบ WebEx Meeting สรุปสาระส่าคัญจากการประชุม ดังนี้  
  1. มีการร่างนโยบายใหม่ คือ MU Sustainable University จะเร่ิมใช้ในปี 2564-2568 แบ่งเปน็ 
3 เรื่ องหลัก  คือ  1 )  Sustainable community 2 )  Sustainable resource use 3)  Sustainable growth โดยให้
ความส่าคัญกับ Economic environment and society แต่มีดัชนีชี้วัดความส่าเร็จ หรือ KPI เดิม 
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 2. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลอาคารราชการต้นแบบ ดา้นการบา่บัดน้่าเสีย ระดบัทอง 
 3. จะมีปรับปรุงถนนสานสัตยา บริเวณระหว่างหอสมุดและคลงัความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสถาบนัโภชนาการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
  - ระยะที่ 1 วันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2563 บริเวณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
  - ระยะที่ 2 วันที่ 14 ธนัวาคม 2563 - 8 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณสถาบนัโภชนาการ  
 4. มีการน่าเสนอข้อมูลเรื่องต่างๆ ดังนี ้
  - การติดตามเอกสาร Sustainable Development Goals (SDGs) จากส่วนงาน 
  - การตั้งเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ใน UI Green Metric World University 
Ranking  
  - การสรุปจ่านวนผู้ที่เดินทางเข้ามหาวิทยาลัยในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีจ่านวน 
ประมาณ 10,000 รายต่อวัน 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.12 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ของนักศึกษา แจ้งเรื่อง การไม่ได้รับอนุมัติปริญญาเนื่องจากนักศึกษาไม่ได้จบการศึกษาจากสถาบันที่ส่านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ของนักศึกษา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณา เร่ือง การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ แต่ไม่รับการรับรองจาก
ส่วนงานจึงไม่สามารถจบการศึกษาได้ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ส่าหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.13 คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
   อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.14 คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประธานแจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
สรุปสาระส่าคัญ คือ มหาวิทยาลัยออกประกาศฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนส่าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2563 โดยให้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 แบบปกติ  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.15 คณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช แจ้งว่า ได้รับมอบหมายจากประธานให้เข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแทน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 
9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 324 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สรุปสาระส่าคัญจากการ
ประชุม คือ มีการพิจารณาเกณฑ์ของ SDGs และผลงานของส่วนงานที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์นั้น ๆ เพื่อน่าเสนอ
ผลงานดังกล่าวในนามของมหาวิทยาลัย โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมรับไปด่าเนินการ 
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   ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยจะพิจารณา และส่งผลงานในทุกเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมการ
จัดอันดับของมหาวิทยาลัย แต่เป้าหมายหลัก 3 เป้าหมายเท่านั้นที่จะถูกใช้ในการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.16 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี  
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย อาคารอ่านวยการ ชั้น 4 วิทยาเขตกาญจนบุรี และประชุม
ออนไลน์ผ่านระบบ Webex สรุปสาระส่าคัญ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อวางนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดโครงการ Talent mobility พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเพิ่มหลักสูตรที่เป็น Lifelong learning โดยปรับตัวให้เข้ากับชุมชน  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การจัดสัมมนาของสภาคณาจารย์  
  ประธานแจ้งว่า จะจัดการสัมมนาของสภาคณาจารย์ในเดือนมกราคม 2564 โดยขอให้สมาชิก
ร่วมพิจารณาวันที่จะจัดการสัมมนาฯ ดังนี้ 
  1. วันที่ 15-17 มกราคม 2564 
  2. วันที่ 22-24 มกราคม 2564  
  โดยในวันแรกจะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
คณาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยจะประสานกับสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อช่วยด่าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
ส่าหรับในวันเสาร์ จะมีการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทบทวน และวางแผนการด่าเนินงานในปีถัดไป โดย
จะเรียนเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษก่อนการประชุมสภาคณาจารย์ ในเดือนมกราคม 2564 เพื่อน่าแนวคิดดังกล่าวมา
พัฒนาต่อยอดในการสัมมนาฯ ขอให้สมาชิกร่วมเสนอหัวข้อในการจัดสัมมนาฯ ในคร้ังนี้   
  ที่ประชุมมีการอภิปราย และเสนอหัวข้อในการจัดสัมมนา ดังนี้ 
  1. การส่งเสริมการตีพิมพ์ ความก้าวหน้า และสวัสดิการของบุคลากร 
 2. การร่วมแก้ไขปัญหาของประชาคมมหิดล ในประเด็นต่าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และประเด็นที่ผู้บริหารน่าเสนอในการบรรยายพิเศษก่อนการประชุมสภาคณาจารย์ 
 3. การปฏิบัติตัวของอาจารย์ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อ
รับมือกับประเด็นอ่อนไหวในสังคม  
 4. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล แผนงานส่าคัญ (Flagship) และการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่มเพื่อพิจารณาในหลายประเด็น โดย
จะร่างโครงการสัมมนาฯ และน่าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป หากสมาชิกมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้แจ้งทางกลุ่มไลน์
ของสภาคณาจารย์  
  ส่าหรับสถานที่จัดการสัมมนาฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ศูนย์พัฒนาฝึกอบรม วิมานดนิ มหาวิทยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 
 2. โรงแรมเอกไพลินริเวอร์แคว กาญจนบุรี 
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 3. ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุร ี
 ขอให้สมาชิกลงคะแนนเพื่อเลือกสถานที่จัดการสัมมนา ผ่าน Google form เพื่อด่าเนินการ 
ขออนุมัติในหลักการต่อไป  
 มติที่ประชุม ก่าหนดวันจัดสัมมนาของสภาคณาจารย์ ในวันที่ 22-24 มกราคม 2564  
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   
 6.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
 ที่ประชุมก่าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 12/2563 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 
13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส่านักงานอธิการบดี ศาลายา 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
 
 
 
                               อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวไิล                         นางสาวดารนิ พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 


